

Hàng nghìn du khách miền Trung - Tây Nguyên đổ về Bà Nà Hills trong ngày đầu áp dụng giá vé 350.000 VNĐ

11:07 14/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Sun World Ba Na Hills vừa chào đón hàng ngàn du khách từ 19 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên trong ngày đầu tiên áp dụng chương trình ưu đãi lớn chưa từng có.



Đây là chính sách tri ân đặc biệt của khu du lịch Sun World Ba Na Hills nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng, kéo dài từ 10/3 đến 15/4/2025, áp dụng riêng cho người dân 17 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương của miền Trung - Tây Nguyên gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Theo đó, giá vé tham quan ưu đãi chỉ còn 350.000 VNĐ/người lớn, 250.000 VNĐ/trẻ em. Đặc biệt, combo vé cáp treo kèm buffet trưa chỉ 650.000 VNĐ/người lớn và 400.000 VNĐ/trẻ em. Với ưu đãi hấp dẫn này, du khách có cơ hội khám phá "châu Âu thu nhỏ" với mức chi phí tiết kiệm tối đa.



Ngay từ sáng sớm, các đoàn khách từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... đã đổ về Sun World Ba Na Hills. Những đoàn xe nối dài, dòng người háo hức xếp hàng mua vé, háo hức chờ đợi trải nghiệm hệ thống cáp treo đạt nhiều kỷ lục thế giới để chinh phục “đường lên tiên cảnh”.



Khi đến Bà Nà dịp này, du khách có cơ hội tham gia lễ hội hoa mặt trời - sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Sun World Ba Na Hills. Hàng trăm nghìn bông hoa hướng dương khoe sắc vàng rực rỡ, tạo nên những cánh đồng hoa vàng trải dài bất tận trải khắp vườn Suối Mơ, Quảng trường Vĩnh Cửu, đài phun nước, lâu đài Mặt trăng, vườn Thời gian..., tựa như một bức tranh của danh họa Van





Chị Thu Trang (du khách Quảng Ngãi) chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy nhiều hoa đến vậy. Không gian nơi đây thực sự quá đẹp và lãng mạn. May mắn đi đúng đợt ưu đãi, tôi có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm này với mức giá rất hợp lý. Nhất định tôi sẽ quay lại cùng bạn bè để khám phá thêm nhiều điều thú vị khác".



Bầu không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt với hàng loạt minishow nghệ thuật, xiếc đường phố, biểu diễn âm nhạc diễn ra liên tục suốt cả ngày, mang đến những trải nghiệm giải trí trọn vẹn cho du khách mọi lứa tuổi.



Không chỉ thế, đến Bà Nà dịp này, du khách còn có cơ hội “săn mây”. Những vị trí ngắm mây đẹp nhất là cầu Vàng, chùa Linh Ứng..., giúp du khách có những bức ảnh để đời.



Trong khi đó, cả du khách trong nước lẫn quốc tế đều thích thú khám phá không gian văn hóa Việt

tại Trú Vũ Trà quán, nơi diễn ra các hoạt động như xin chữ ông đồ, thưởng thức trà đạo, viết lời nguyện ước và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.



Song song với ưu đãi dành cho khách miền Trung - Tây Nguyên, Sun World Ba Na Hills vẫn đang áp dụng chương trình "Ba Na By Night" với những ưu đãi siêu hấp dẫn cho du khách toàn quốc. Đặc biệt, nếu chọn khung giờ 19h, chỉ với 500.000 VNĐ cho buffet tối, du khách được miễn phí vé cáp treo, xe đưa đón hai chiều từ trung tâm Đà Nẵng và tận hưởng không gian huyền ảo cùng vô vàn trải nghiệm thú vị của Bà Nà về đêm.



Trong bầu không khí mát lạnh của Bà Nà về đêm, du khách được chiêu đãi hàng loạt các trải nghiệm đáng nhớ như tham gia lửa trại, cùng nhau nhún nhảy theo âm nhạc sôi động, chiêm ngưỡng các màn trình diễn nghệ thuật nóng bỏng, hòa vào không khí lễ hội bia sôi động ngoài trời và thưởng thức những đặc sản ẩm thực châu Âu ngon khó cưỡng của Bà Nà...



Chương trình ưu đãi cho người dân miền Trung - Tây Nguyên sẽ còn tiếp tục đến 15/4/2025. Thời tiết Đà Nẵng cũng đang bước vào giai đoạn lý tưởng cho những chuyến du ngoạn với nắng ấm và thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Cùng với chuỗi sự kiện đặc sắc, Sun World Ba Na Hills chắc chắn sẽ giúp du khách có những kỷ niệm khó quên với mức giá “không thể hợp lý hơn”.

Hà Lê

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hang-ngan-du-khach-mien-trung-%E2%80%93-tay-nguyen-do-ve-ba-na-hills-trong-ngay-dau-ap-dung-gia-ve-350000-vnd>